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Dagskrá: 
Dagskráin er sem hér segir. 

1. Innritun fyrir H24 
2. Starfsmannabreytingar fyrir næsta skólaár 
3. Framkvæmdir í húsi og breytingar 
4. Breytingar á gjaldskrá 
5. Önnur mál 

Fundargerð: 

Farið var yfir innritunartölur en 412 nemendur sóttu um skólavist og stefnt er að því að 
innrita í tvo bekki í PreIB í haust.  
 
Starfsmannabreytingar: Einn kennari hætt í vor sem kenndi frönsku, nýr kennarar í 
líkamsrækt, efnafræði (afleysing), félagsfræði, fjölnámsbraut og ensku (afleysing). 
 
Mötuneytið hefur slegið í gegn. Nemendur upplifa þetta jákvætt.  
 
Rætt um vinnurými og að það þurfi að laga aðstöðuna og gera fleirum kleift að fá góða 
aðstöðu. Þetta var rætt á starfdögum í vor og starfsfólk sammála um að stjórnendur kanni 
hvaða skoðun starfsfólks hefur á hverskonar vinnuaðstoða nýtist best. 
 
Í sumar verður gólfið í stofu 17 lagað og einnig settur fastur veggur á milli stofu 17 a og b og 
gerð vinnuaðstaða fyrir fjölnámsbraut. Fjölgun nemenda á fjölámsbraut kallar á meira rými 
auk þess sem fleiri kennarar koma að kennslu á námsbrautinni. 
 
Á síðustu önn sinni geta útskriftarefni tekið eitt endurtektarpróf ef þeir ná öllum prófum 
nema einu. Þetta hefur verið gjaldfrjálst en haustið 2024 verður tekið upp gjald fyrir 

Tegund 
fundar: 

Skólanefndarfundur 

Fundarritari: Helga Jóhannsdóttir Dagsetning: 12.6.2024 

Fundarstjóri:  Steinn Jóhannsson Tími: kl. 16:30 – 17:40 

Mætt: 

Fundinn sátu:  Sigríður Jónsdóttir (foreldrafélagi), Aðalsteinn Haukur 
Sverrisson (Formaður skólanefndar),  Eyþór Laxdal Arnalds,  Rúna 
Guðmundsdóttir fulltrúi kennara 
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endurtektarpróf stúdentsefna og verður það 15.000 kr. Önnur gjöld í gjaldskrá haldast 
óbreytt. 
 
Önnur mál: 
Rætt um félagslífið og Instagram og hvernig ætti að auglýsa skólann sem best. 
Rætt um að nemendur fái söngnám metið til jafns við tónlistarnám. 
 
 
 
 
Á næsta fundi í haust -  hugmynd að fá Valgerði Garðarsdóttur til að koma inn og segja frá 
Námsverinu og jafnvel Lindu Jóhannesdóttur að segja frá fjölnámsbrautinni. 
 
Veitingar: melónur, ananas og hjónabandssæla. 
 

Næsti fundur miðvikudaginn 11. september 2024  

Fundi slitið 17:45. 

______________________________ 

Við viljum benda fundarfólki á að Strætó númer:13 stoppar í Hamrahlíð, 1-3-6 stoppar við 
Miklabraut/Hlíðar, 1-4 stoppar við Kringlumýrarbraut, 2 – 14 við Borgarleikhúsið, 57 við 
Kringlumýrarbraut/Miklabraut/Hlíðar, 18 Bústaðaveg 


